

Số: 1723/STNMT-KHTC
V/v báo cáo kết quả thực hiện nội dung
chất vấn tại kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh

An Giang, ngày 24 tháng 05 năm 2023

Kính gửi:

- Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh.

Căn cứ Thông báo số 37/TB-HĐND ngày 19/12/2022 của HĐND tỉnh về Kết luận phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân khóa X nhiệm kỳ 2021- 2026.

Thực hiện Văn bản số 477/UBND-TH ngày 28/04/2023 và Văn bản số 511/UBND-TH ngày 10/05/2023 của UBND tỉnh về báo cáo kết quả thực hiện chất vấn tại kỳ họp thứ 11 (cuối năm 2022) HĐND tỉnh.

Sở Tài nguyên và Môi trường xin báo cáo kết quả thực hiện chất vấn và kết luận của Thường trực HĐND tỉnh về phiên chất vấn tại kỳ họp thứ 11, như sau:

1. Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; việc thu phí chỉnh lý thông tin từ Chứng minh nhân dân sang Căn cước công dân trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

*** Đối với công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:**

Tổng diện tích tự nhiên toàn tỉnh An Giang là 353.683 ha, trong đó tổng diện tích toàn tỉnh xác định cần cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là 309.419 ha, còn lại 44.264 ha đất nhà nước quản lý không cần cấp giấy chứng nhận bao gồm các loại đất sông ngòi, đồi núi, công trình công cộng (đường giao thông, công trình dẫn nước, dẫn xăng, dầu, khí; đường dây truyền tải điện, truyền dẫn thông tin; khu vui chơi giải trí ngoài trời; nghĩa trang, nghĩa địa không nhằm mục đích kinh doanh).

Hiện nay, tỉnh An Giang đã cấp được 444.124 giấy chứng nhận với diện tích 300.131 ha (trên tổng số 309.419 ha cần cấp giấy chứng nhận), đạt tỷ lệ 96,9%. Trong đó cấp cho tổ chức 10.974 giấy chứng nhận với diện tích 7.416 ha, cấp cho hộ gia đình, cá nhân 433.150 giấy chứng nhận với diện tích 292.715 ha. Diện tích còn lại chưa được cấp giấy chứng nhận cho người sử dụng đất là 9.288 ha (chiếm 3,1%) nguyên nhân chủ yếu gồm: đất tranh chấp quyền sử dụng đất, không thỏa thuận được mốc ranh, khu vực sạt lở, người sử dụng đất không đến đăng ký cấp giấy chứng nhận,...

Do vậy, việc đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu và tỷ lệ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất đến nay cơ

bản hoàn thành đạt tỷ lệ trên 96% làm cơ sở cho công tác quản lý ngày càng được chặt chẽ, ổn định tình hình sử dụng đất tại địa phương; tạo điều kiện cho người sử dụng đất thực hiện các quyền, huy động vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh và yên tâm trong sản xuất. Đây là yếu tố vốn hóa rất lớn cho các thành phần kinh tế, đặc biệt là các hộ nông dân.

**** Việc thu phí chỉnh lý thông tin từ Chứng minh nhân dân sang Căn cước công dân trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất***

Theo khoản 3 Điều 1 Quyết định số 21/2022/QĐ-UBND ngày 24/5/2022 của UBND tỉnh quy định, hộ gia đình, cá nhân yêu cầu đăng ký biến động từ sổ chứng minh nhân dân sang sổ căn cước công dân trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất mà không đổi giấy chứng nhận thì không thu giá dịch vụ đăng ký biến động theo Quyết định số 31/2020/QĐ-UBND ngày 09/07/2020 của UBND tỉnh mà chỉ thu lệ phí đăng ký biến động theo Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND ngày 19/8/2021 (với mức phí từ 5.000 đồng đến 15.000 đồng/lần đăng ký biến động, tùy theo khu vực đô thị hay nông thôn. Trường hợp người dân cần đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì thu giá dịch vụ là 490.000 đồng/hồ sơ).

2. Thanh tra, kiểm tra, quản lý, xử lý các mỏ khai thác cát sông, khoáng sản thời gian qua; giải pháp xử lý việc các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh khai thác lấy đất mặt để sản xuất gạch; phối hợp quy hoạch mỏ, vùng nguyên liệu sản xuất gạch.

(1) Về công tác thanh tra, kiểm tra việc khai thác cát sông, khoáng sản trong thời gian qua:

Tính đến thời điểm hiện nay, UBND tỉnh đã cấp phép cho 10 đơn vị với 16 khu mỏ khai thác cát sông (giảm 01 khu mỏ Tấn Mỹ của Hợp tác xã Chợ Mới đã hết hạn giấy phép và hết trữ lượng) và 03 dự án nạo vét thông luồng chính trị dòng chảy có thu hồi cát sông trên địa bàn tỉnh để phục vụ cho các công trình. Để công tác quản lý khoáng sản từng bước đi vào nề nếp, hạn chế tối đa tình trạng vi phạm khai thác cát sông trái phép, không phép và các doanh nghiệp được cấp phép hoạt động khoáng sản ý thức hơn trong việc thực hiện các quy định pháp luật về khoáng sản. Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu UBND tỉnh:

- Ban hành Chỉ thị số 1495/CT-UBND ngày 29/6/2020 về việc tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động khai thác, kinh doanh, vận chuyển, tiêu thụ khoáng sản (cát sông, cát núi) trên địa bàn tỉnh An Giang và các văn bản chỉ đạo cụ thể về việc lập điểm giám sát tại điểm nóng có khai thác cát sông trái phép trên địa bàn tỉnh An Giang;

- Ban hành Kế hoạch số 683/KH-UBND ngày 12/11/2021 về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về Khoáng sản trên địa bàn tỉnh An Giang;

- Ban hành Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 21/10/2022 về việc tăng cường công tác quản lý về Khoáng sản trên địa bàn tỉnh An Giang;

- Lập danh mục các địa phương còn tình trạng khai thác cát sông, cát núi trái phép; thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành cấp tỉnh; triển khai Đề án ứng dụng công nghệ thông tin trong việc giám sát hoạt động khai thác khoáng sản, cát sông (lắp thiết bị giám sát hành trình trên phương tiện (xăng cạp) được cấp phép, camera tại các điểm nóng thường xuyên có hoạt động khai thác cát sông trái phép, lắp đặt màn hình giám sát hoạt động khai thác cát sông tại UBND cấp xã) và công khai rộng rãi trên các phương tiện truyền thông để người dân giám sát;

- Hàng năm đều tổ chức 04 đợt giám sát, kiểm tra theo kế hoạch và đột xuất theo chỉ đạo của UBND tỉnh đối với các đơn vị được UBND tỉnh cấp phép khai thác, cũng như các dự án nạo vét thông luồng có thu hồi khoáng sản.

- Thực hiện ký kết và triển khai Kế hoạch liên ngành với Công an tỉnh, Cục Thuế tỉnh tại Kế hoạch số 495/KH-CAT-CT-STNMT ngày 14/02/2022 về việc phối hợp đấu tranh với tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật về môi trường, hình sự, kinh tế, ma túy trên đường thủy, nhằm tăng cường công tác quản lý tài nguyên khoáng sản và chống thất thu thuế. Kết quả, Công an tỉnh đã kiểm tra, xử lý 05 trường hợp với 10 đối tượng vi phạm khai thác cát sông không phép, xử phạt với số tiền 749.000.000 đồng, tịch thu 03 phương tiện ghe gỗ (*thành phố Long Xuyên 02 trường hợp, huyện Chợ Mới 02 trường hợp và huyện Phú Tân 01 trường hợp*).

- Tiếp tục thực hiện ký kết và triển khai Kế hoạch liên ngành với Công an tỉnh, Cục thuế tỉnh tại Kế hoạch số 427/KH-CAT-CT-STNMT ngày 14/03/2023 về việc phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về khoáng sản trên đường thủy nội địa tỉnh An Giang năm 2023.

(2) Giải pháp xử lý việc các cơ sở kinh doanh khai thác lấy đất mặt sản xuất gạch và công tác truyền thông rộng rãi cho người dân hiểu, nhận thức tốt về tác hại của việc khai thác đất mặt ruộng và ý thức chấp hành pháp luật về vấn đề này:

- Tăng cường công tác tuyên truyền rộng rãi cho người dân hiểu về tác hại của việc lấy lớp mặt ruộng bằng hình thức, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp cùng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, thị xã, thành phố và UBND cấp xã trực tiếp kiểm tra các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh sản xuất gạch, ngói; đồng thời tuyên truyền, vận động chuyển đổi công nghệ sang làm gạch không nung phù hợp với môi trường. Bên cạnh đó, UBND cấp xã tuyên truyền rộng rãi trên đài truyền thanh cho người dân hiểu về tác hại của việc lấy lớp mặt ruộng.

- Thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp khai thác lớp mặt ruộng theo quy định của pháp luật.

- Vận động các chủ cơ sở sản xuất gạch ngói chuyển đổi công nghệ sang làm gạch không nung phù hợp với môi trường (khi cơ sở không có vùng nguyên liệu gạch nung).

- Tăng cường công tác kiểm tra các bãi tập kết đất làm nguyên liệu để sản xuất, phương tiện (xe tải) vận chuyển đất lưu thông trên các tuyến đường giao thông.

- UBND cấp xã rà soát, nắm danh sách các hộ dân trên địa bàn thường xuyên có hoạt động mua, bán lớp đất mặt để tuyên truyền, vận động và cho cam kết không vi phạm.

(3) Công tác phối hợp quy hoạch mỏ, vùng nguyên liệu sản xuất gạch

Trong thời gian tới Quy hoạch khoáng sản trên địa bàn tỉnh An Giang được tích hợp vào Quy hoạch tỉnh An Giang, trong đó có quy hoạch vùng sét làm nguyên liệu sản xuất gạch ngói. Cụ thể, quy hoạch 23 vùng, quy mô 2046,3 ha, trữ lượng quy hoạch là 111.045.764 m³ (trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố: Long Xuyên 04 vùng, Châu Đốc 02 vùng, An Phú 01 vùng, Châu Phú 03 vùng, Châu Thành 03 vùng, Chợ Mới 01 vùng, Phú Tân 01 vùng, Tịnh Biên 03 vùng và Tri Tôn 05 vùng).

(4) Thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp khai thác đất mặt ruộng theo quy định của pháp luật:

Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp cùng các ngành chức năng và địa phương tăng cường công tác kiểm tra xử lý việc các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh khai thác đất mặt để sản xuất gạch, kết quả như sau:

- Trên bờ: Năm 2022, Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố đã tổ chức kiểm tra phát hiện xử lý 34 trường hợp vi phạm khai thác đất mặt (hầu hết cá nhân vi phạm) và đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành quyết định xử phạt với số tiền 374.400.000 đồng. Cụ thể: Huyện Chợ Mới: 06 trường hợp vi phạm, xử phạt với tổng số tiền 72.500.000 đồng; huyện Tịnh Biên: 24 trường hợp vi phạm, xử phạt với tổng số tiền 271.400.000 đồng; huyện Tri Tôn: 04 trường hợp vi phạm (02 trường hợp khai thác lớp đất mặt ruộng, 02 trường hợp xe vận chuyển đất), xử phạt với tổng số tiền 30.500.000 đồng.

Riêng, trong 03 tháng đầu năm 2023, Đoàn kiểm tra liên ngành các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với UBND các xã, phường, thị trấn đã tổ chức kiểm tra phát hiện xử lý 06 trường hợp vi phạm khai thác đất mặt ruộng trái phép (hầu hết cá nhân vi phạm) và đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành quyết định xử phạt 06 trường hợp với số tiền 37.500.000 đồng. Cụ thể: Huyện Tri Tôn 01 trường hợp vi phạm xử phạt với số tiền 20.000.000 đồng; huyện Tịnh Biên 05 trường hợp vi phạm xử phạt 17.500.000 đồng.

+ Trên sông: Công an các huyện, thị xã, thành phố và lực lượng Cảnh sát đường thủy – Công an tỉnh kiểm tra, xử lý các phương tiện vận chuyển đất.

(5) Vận động các chủ cơ sở sản xuất gạch ngói chuyển đổi công nghệ sản xuất gạch, chú trọng chuyển đổi công nghệ nung tiên tiến, công nghệ gạch không nung phù hợp với quy định về bảo vệ môi trường và quy hoạch vùng sản xuất:

Qua tổng hợp thông tin từ Sở Xây dựng và Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài nguyên và Môi trường xin báo cáo các nội dung có liên quan như sau:

- Theo Kế hoạch số 86/KH-UBND ngày 10/02/2023 của UBND tỉnh về việc phát triển sản xuất, sử dụng vật liệu xây không nung và lộ trình xóa bỏ lò thủ công sản xuất gạch đất sét nung trên địa bàn tỉnh An Giang đến năm 2030 (do Sở Xây

dựng chủ trì tham mưu) thì Tỉnh không khuyến khích phát triển sản xuất gạch nung, đồng thời xây dựng lộ trình chuyển đổi và chấm dứt hoạt động sản xuất gạch nung, tiến tới phát triển sản xuất và sử dụng gạch không nung. Cụ thể:

+ Đối với các cơ sở xuất gạch nung theo công nghệ lò tuynel: Sau năm 2030, di dời các cơ sở sản xuất đến nơi có vị trí phù hợp hơn, để đáp ứng nhu cầu đầu tư sản xuất và đảm bảo các quy định về môi trường theo quy định.

+ Đối với các cơ sở xuất gạch nung theo công nghệ lò Hoffman: Sau năm 2025, các cơ sở sản xuất gạch nung theo công nghệ này hoạt động xen kẽ trong khu dân cư sẽ phải di dời đến các cụm công nghiệp sản xuất gạch ngói đã được UBND tỉnh phê duyệt theo quy định. Sau năm 2030, chấm dứt hoạt động của các cơ sở sản xuất gạch nung theo công nghệ này (lò Hoffman).

+ Đối với các cơ sở xuất gạch nung theo công nghệ lò thủ công, lò thủ công cải tiến: Thực hiện xóa bỏ 04 lò sản xuất gạch nung theo công nghệ lò thủ công, lò thủ công cải tiến trước năm 2025.

+ Đối với các cơ sở xuất gạch không nung:

Khuyến khích đầu tư sản xuất các chủng loại vật liệu không nung có kích thước lớn, các sản phẩm sử dụng nguyên liệu là chất thải công nghiệp, xây dựng (tro, xỉ than; xỉ luyện kim; phế thải phá dỡ công trình,...); các sản phẩm nhẹ; siêu nhẹ dùng để làm tường, vách ngăn, vật liệu chống cháy, chậm cháy, vật liệu cách âm, cách nhiệt, cách điện, tiết kiệm năng lượng, vật liệu mới, vật liệu xanh...; các sản phẩm đáp ứng các yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa ngành xây dựng.

Sử dụng tối đa các loại chất thải của các ngành công nghiệp làm nguyên liệu để sản xuất vật liệu không nung, tiết kiệm tài nguyên khoáng sản.

Sử dụng công nghệ tiên tiến, dây chuyền thiết bị tiên tiến, hiện đại cơ giới hóa, tự động hóa. Phần đầu hơn 50% nhà máy ứng dụng robot vào trong dây chuyền sản xuất.

Các cơ sở sản xuất có hệ thống xử lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn về môi trường; phải có thiết bị giám sát khí thải, nồng độ bụi tại nguồn thải và kết nối trực tuyến các thiết bị này với cơ quan quản lý môi trường của địa phương.

Đa dạng hóa các sản phẩm gạch không nung kích thước lớn, cấu kiện, tấm tường, vật liệu nhẹ, ...nhằm giảm thời gian thi công, hạ giá thành xây dựng.

- Ngoài ra, để thúc đẩy phát triển sản xuất gạch không nung, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức đoàn khảo sát và trao đổi công nghệ sản xuất bê tông nhẹ tại tỉnh Đồng Tháp vào ngày 25/10/2022 cho một số cơ sở sản xuất gạch ngói trên địa bàn huyện Chợ Mới và Châu Thành; phối hợp UBND huyện Châu Phú tổ chức Hội nghị tập huấn kiến thức về lĩnh vực phát triển sản xuất vật liệu xây không nung vào ngày 25/4/2023 cho 30 đại biểu là đại diện của các cơ sở sản xuất gạch ngói trên địa bàn huyện. Dự kiến tháng 7/2023, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ phối hợp các ngành chức năng tổ chức Hội thảo chuyên đề cấp tỉnh về vật liệu xây không nung để triển khai Kế hoạch số 86/KH-UBND ngày 10/02/2023 của UBND tỉnh An Giang.

3. Kết quả thanh tra, kiểm tra xử lý tình trạng ô nhiễm không khí, nhất là nhà máy sản xuất gạch, giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực này trong thời gian tới

Thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh về tổ chức triển khai phát triển sản xuất, sử dụng vật liệu xây không nung và lộ trình xóa bỏ lò thủ công sản xuất gạch đất sét nung trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, theo đó hầu hết các cơ sở sản xuất gạch đã dần chuyển đổi theo công nghệ mới lò Tuynel, hoffman... thân thiện với môi trường. Việc lập thủ tục môi trường được các cơ sở thực hiện theo phân cấp tại địa phương, trong quá trình hoạt động cơ sở thực hiện giám sát môi trường định kỳ nguồn thải phát sinh, việc tổ chức kiểm tra, giám sát công tác bảo vệ môi trường của cơ sở được Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện thực hiện định kỳ theo kế hoạch hằng năm. Thời gian qua, Sở Tài nguyên và Môi trường chưa nhận được những thông tin phản ánh có liên quan tình hình ô nhiễm môi trường không khí từ các hoạt động sản xuất gạch gói trên địa bàn.

Để giám sát, theo dõi diễn biến chất lượng môi trường, hàng năm Sở Tài nguyên và Môi trường đều tham mưu UBND tỉnh tổ chức thực hiện Chương trình quan trắc môi trường tỉnh An Giang. Theo đó, công tác quan trắc môi trường không khí được thực hiện tại 35 vị trí với tần suất 06 lần/năm, trong đó có quan trắc chất lượng môi trường không khí bị tác động tại khu vực lò gạch. Qua mỗi đợt quan trắc, Sở Tài nguyên và Môi trường đều thông tin kịp thời kết quả quan trắc đến các Sở ngành, địa phương để phục vụ công tác quản lý và công bố công khai trên Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh¹, Sở Tài nguyên và Môi trường².

Để xây dựng lộ trình thực hiện các giải pháp quản lý chất lượng môi trường không khí phù hợp với hiện trạng môi trường và quy hoạch phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu UBND tỉnh phê duyệt Đề cương và dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ xây dựng “Đề án điều tra, đánh giá, xây dựng dự thảo kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí tỉnh An Giang giai đoạn 2023 - 2025, tầm nhìn đến 2026 - 2030” tại Quyết định số 2876/QĐ-UBND ngày 30/11/2022 làm cơ sở triển khai thực hiện. Khó khăn hiện nay chưa triển khai chi tiết là do đơn giá quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn tỉnh An Giang theo Quyết định số 14/2016/QĐ-UBND ngày 09/3/2016 của UBND tỉnh được áp dụng làm cơ sở tính toán chi phí thực hiện nội dung đề cương không còn phù hợp để áp dụng, trong khi đơn giá mới (thay thế Quyết định số 14/2016/QĐ-UBND) đang trong quá trình hoàn thiện và chưa được ban hành nên Sở Tài nguyên và Môi trường đã trình UBND tỉnh xin chủ trương sẽ tiếp tục triển khai thực hiện đến khi có đơn giá quan trắc và phân tích môi trường mới được ban hành tại Tờ trình số 540/TTr-STNMT ngày 20/12/2022.

4. Giải pháp xử lý rác thải, ô nhiễm môi trường trong thời gian xây dựng các nhà máy xử lý rác thải bị chậm tiến độ

¹ <https://angiang.gov.vn/wps/portal/Home/trang-chu/thong-tin-can-thiet/hien-trang-moi-truong>

² <https://sotainguyenmt.angiang.gov.vn/Thongtincongkhai.aspx>

4.1. Trong thời gian các nhà máy xử lý rác chậm tiến độ (Dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn Chợ Mới, công suất xử lý 100 tấn/ngày được UBND tỉnh giao cho Công ty Cổ phần Môi trường đô thị An Giang làm chủ đầu tư thực hiện từ năm 2019, Công ty cam kết sẽ đưa nhà máy đi vào hoạt động vào đầu năm 2021, tuy nhiên đến nay nhà máy vẫn chưa hoàn thành và đã trễ hạn khoảng 2 năm; Dự án Xử lý chất thải rắn cụm Long Xuyên tại Khu liên hợp xử lý rác thải xã Bình Hòa, huyện Châu Thành, công suất 300 tấn/ngày do Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Huy Ngọc Hưng trúng thầu được UBND tỉnh ủy quyền³ cho Sở Xây dựng ký hợp đồng (Hợp đồng xây dựng - Thuê dịch vụ - Chuyển giao số 579/HĐ.BLT-LONGXUYEN ngày 26/02/2020), theo đó, Công ty cam kết sẽ hoàn thành nhà máy vào tháng 06/2020, tuy nhiên, đến nay công trình vẫn chưa được khởi công thực hiện và đã trễ hạn khoảng 3 năm).

Trong thời gian này, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu, đề xuất UBND tỉnh các giải pháp xử lý như sau:

a) Kết quả đã thực hiện:

(1) Công ty Cổ phần Môi trường đô thị An Giang đã đầu tư xây dựng và đưa vào vận hành ô chôn lấp hợp vệ sinh số 2 tại Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Cụm Long Xuyên, Châu Thành (đã vận hành từ đầu năm 2022) tiếp nhận và xử lý khoảng 345 tấn/ngày, tổng lượng rác tiếp nhận đến nay khoảng 174.225/135.254 tấn (đã quá tải vượt 128,81% so với thiết kế); tiếp tục duy trì vận hành Nhà máy xử lý rác Thoại Sơn để đảm bảo xử lý hết lượng rác của huyện Thoại Sơn (55 tấn/ngày); ô chôn lấp hợp vệ sinh số 1 tại Khu xử lý rác thải Phú Thạnh, Phú Tân (đã vận hành tháng 3/2018), lượng rác tiếp nhận hàng ngày theo thiết kế ban đầu 120 tấn/ngày, hiện tiếp nhận xử lý khoảng 140 - 150 tấn/ngày, tổng lượng rác tiếp nhận đến 31/01/2023 khoảng 197.917/120.000 tấn (đã quá tải vượt 164,93% so với thiết kế); ô chôn lấp hợp vệ sinh số 1 Khu xử lý rác thải Kênh 10 - Châu Đốc, hiện tiếp nhận và xử lý khoảng 165 tấn/ngày, tổng lượng rác tiếp nhận đến 31/01/2023 khoảng 102.375 tấn đã quá tải từ tháng 7/2021.

(2) Trước tình trạng quá tải tại ô chôn lấp hợp vệ sinh số 1 tại Khu xử lý rác thải Phú Thạnh, Phú Tân và trong thời gian chờ xây dựng Nhà máy xử lý rác thải tập trung để xử lý chất thải rắn phát sinh mới của huyện Phú Tân và thị xã Tân Châu, Sở Tài nguyên và Môi trường đã báo cáo đề xuất và được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương giao UBND huyện Phú Tân đề xuất dự án đầu tư (tại Công văn số 5502/VPUBND-KTN ngày 03/10/2022). Đến nay UBND huyện Phú Tân đang hoàn chỉnh hồ sơ giấy phép môi trường Dự án mở rộng hố chôn lấp hợp vệ sinh Phú Thạnh, Phú Tân – ô chôn lấp số 2 theo kết quả thẩm định của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 1041/STNMT-MT ngày 04/4/2023. Dự kiến trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức lựa chọn nhà đầu tư trong tháng 6/2023.

(3) Nhằm hỗ trợ UBND huyện Tịnh Biên cải tạo, khắc phục và ngăn ngừa sự cố sạt lở bãi rác An Cư, huyện Tịnh Biên, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp cùng địa phương, đơn vị liên quan khảo sát, báo cáo đề xuất và được UBND

³ Quyết định số 48/QĐ-UBND ngày 08/01/2020 của UBND tỉnh về việc ủy quyền ký kết Hợp đồng thực hiện 03 dự án xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh.

tỉnh chấp thuận cho chủ trương (tại Công văn số 2302/VPUBND-KTN ngày 05/5/2022). Ngày 27/6/2022, Sở Xây dựng có văn bản hướng dẫn liên quan vấn đề đầu tư xây dựng công trình ngăn ngừa sự cố sạt lở bãi rác An Cư, huyện Tịnh Biên (trên cơ sở đề xuất UBND huyện Tịnh Biên tại Công văn số 3273/UBND-KT) và được UBND tỉnh chấp thuận tại Công văn số 3749/VPUBND-KTN ngày 07/7/2022 giao UBND huyện Tịnh Biên rà soát, xác định lại hình thức đầu tư, cũng như xác định lại chủ đầu tư thực hiện dự án đảm bảo phù hợp theo quy định pháp luật. Tuy nhiên, đến nay địa phương vẫn chưa thực hiện.

(4) Để đảm bảo xử lý lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh mới trên địa bàn các huyện: An Phú, Tịnh Biên, Tri Tôn và thành phố Châu Đốc trong thời gian chờ xây dựng Nhà máy xử lý rác thải tập trung, Sở Tài nguyên và Môi trường đã báo cáo, đề xuất và được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương giao UBND các huyện An Phú, Tri Tôn, Tịnh Biên và thành phố Châu Đốc có kế hoạch, giải pháp xử lý chất thải rắn sinh hoạt mới trên địa bàn quản lý (tại Thông báo số 375/TB-VPUBND ngày 08/10/2021 và Thông báo số 160/TB-VPUBND ngày 24/4/2023). Tuy nhiên, đến nay, UBND các huyện: Tịnh Biên, An Phú và thành phố Châu Đốc vẫn chưa có kế hoạch, giải pháp xử lý chất thải rắn sinh hoạt mới trên địa bàn quản lý. Riêng UBND huyện Tri Tôn đã xây dựng phương án giá xử lý chất thải rắn sinh hoạt phát sinh mới trên địa bàn huyện Tri Tôn (dự kiến khoảng 50 tấn/ngày) bằng phương pháp đốt thông thường không thu hồi năng lượng, gửi Sở Xây dựng để tổ chức lấy ý kiến của các Sở, ngành có liên quan (theo Công văn số 1144/SXD-QLN&HTKT ngày 05/4/2023), hiện Sở Xây dựng đang tổng hợp ý kiến, dự kiến gửi lại UBND huyện Tri Tôn hoàn chỉnh Phương án nêu trên theo ý kiến đóng góp của các Sở, ngành có liên quan, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trong quý III/2023.

(5) Về lâu dài, để đảm bảo xử lý tốt lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trên địa bàn tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã báo cáo, đề xuất và được Ban Cán sự đảng UBND tỉnh thống nhất cho chủ trương kêu gọi đầu tư xây dựng 02 Dự án: Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại Khu xử lý rác thải Phú Thạnh, Phú Tân (200 tấn/ngày), bằng công nghệ đốt không thu hồi năng lượng và Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Cụm Long Xuyên, huyện Châu Thành (1.000 tấn/ngày), bằng công nghệ đốt có thu hồi năng lượng (tại Thông báo số 203-TB/BCSD ngày 23/12/2022 của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh). Bên cạnh đó, UBND tỉnh giao Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng và Khu vực phát triển đô thị tỉnh An Giang xây dựng Bộ tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư và làm Chủ đầu tư dự án nâng cấp hoặc đầu tư mới các hạ tầng kỹ thuật (gồm: Tạo quỹ đất; đường, điện, nước cấp dẫn vào các nhà máy) để phục vụ hoạt động của 02 Dự án nêu trên (tại Công văn số 2314/VPUBND-KTN ngày 24/4/2023) và hiện nay Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng và Khu vực Phát triển Đô thị tỉnh An Giang đang triển khai thực hiện. Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng và Khu vực Phát triển Đô thị tỉnh An Giang theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện hoàn chỉnh và trình UBND tỉnh phê duyệt Bộ tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư và Dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật để thực hiện 02 Dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt để tổng hợp, báo cáo đề xuất UBND tỉnh.

(6) Ngoài ra, để đảm bảo lộ trình triển khai phân loại rác sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn toàn tỉnh vào cuối năm 2024, đầu năm 2025 theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, Sở Tài nguyên và Môi trường đang dự thảo Kế hoạch thực hiện công tác phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn tỉnh An Giang, dự kiến trình UBND tỉnh ban hành vào quý I/2024 (theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 630/VPUBND-KTN ngày 15/02/2023).

b) Khó khăn vướng mắc:

- Lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh hàng ngày trên địa bàn tỉnh ngày càng tăng lũy tiến theo thời gian, các giải pháp do Sở Tài nguyên và Môi trường trong khi chờ các Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt tập trung đi vào hoạt động chỉ phù hợp đúng với khoảng thời gian qua (do dự kiến với điều kiện Nhà máy xử lý chất thải rắn Chợ Mới đi vào hoạt động quý IV/2022, Nhà máy xử lý chất thải rắn Cụm Long Xuyên, huyện Châu Thành đi vào hoạt động chính thức đầu năm 2022 và UBND các huyện Tri Tôn, Tịnh Biên, An Phú và thành phố Châu Đốc có kế hoạch, giải pháp xử lý rác mới trên địa bàn quản lý (theo Thông báo số 375/TB-VPUBND ngày 08/10/2021).

- Với những nội dung nêu trên cùng với điều kiện và tình hình như hiện nay nêu trên và trong thời gian tới thì các giải pháp tạm thời này không còn hiệu quả so với điều kiện thực tế của tỉnh, đồng thời chưa phù hợp với theo định hướng lâu dài trong Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến 2025, tầm nhìn đến năm 2050 (theo Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 07/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ) và các quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, như vậy sẽ gặp khó khăn lớn trong vấn đề xử lý rác trên địa bàn toàn tỉnh. Do đó, để giải quyết căn bản lâu dài vấn đề này cần phải đảm bảo lộ trình triển khai phân loại rác sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn toàn tỉnh vào cuối năm 2024, đầu năm 2025 theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và đẩy nhanh tiến độ xây dựng các nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh, đảm bảo chất thải rắn sinh hoạt mới được xử lý bằng công nghệ phù hợp, đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật môi trường theo quy định tại khoản 4 Điều 78 Luật Bảo vệ môi trường đảm bảo tỷ lệ chôn lấp sau xử lý không quá 20% theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 1 Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 07/5/2018 để xử lý cho toàn bộ lượng rác phát sinh hàng ngày trên địa bàn tỉnh.

- Các ô chôn lấp tại các Khu xử lý rác tập trung hiện nay đang quá tải gây ô nhiễm môi trường nhưng vẫn phải tiếp nhận rác (ô chôn lấp hợp vệ sinh số 1 tại Khu xử lý rác Phú Thạnh, Phú Tân; ô chôn lấp hợp vệ sinh số 1 Khu xử lý rác thải Kênh 10 - Châu Đốc; ô chôn lấp hợp vệ sinh số 2 tại Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Cụm Long Xuyên, Châu Thành), một số khu chôn lấp thường xuyên bị phản ánh mùi hôi, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.

c) Đề xuất, kiến nghị với Ủy ban nhân dân tỉnh

(1) UBND tỉnh chủ trì làm việc cụ thể và có chỉ đạo đối với Công ty Cổ phần Môi trường đô thị An Giang về tiến độ đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý chất thải rắn Chợ Mới, để sớm đưa nhà máy vào hoạt động trước tháng 10/2023 (vì Sở Tài nguyên và Môi trường đã nhiều lần đôn đốc, xử lý hết các khó khăn, vướng mắc

của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị An Giang nhưng Công ty cũng đã nhiều lần báo cáo gia hạn kéo dài tiến độ đưa vào hoạt động, trong đó có lý do phía nhà thầu của Công ty).

(2) Tiếp tục chỉ đạo Sở Xây dựng đơn đốc tiến độ Dự án Xử lý chất thải rắn cụm Long Xuyên do Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Huy Ngọc Hưng làm chủ đầu tư để sớm hoàn thành, đưa nhà máy vào hoạt động nhằm giảm áp lực do rác thải gây ra trên địa bàn tỉnh. Đến nay, dự án này vẫn chưa được khởi công thực hiện và đã trễ hạn khoảng 3 năm so với Hợp đồng xây dựng - Thuê dịch vụ - Chuyển giao số 579/HĐ.BLT-LONGXUYEN ngày 26/02/2020.

(3) Chỉ đạo UBND huyện Phú Tân đẩy nhanh tiến độ thực hiện ô chôn lấp hợp vệ sinh số 2 tại Khu xử lý rác Phú Thạnh, Phú Tân, sớm đi vào hoạt động chính thức nhằm đảm bảo xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thị xã Tân Châu và huyện Phú Tân đến hết năm 2024.

(4) Chỉ đạo UBND các huyện: Tịnh Biên, Tri Tôn và thành phố Châu Đốc khẩn trương có kế hoạch, giải pháp xử lý chất thải rắn sinh hoạt mới trên địa bàn quản lý trong thời gian chờ xây dựng Nhà máy xử lý rác thải tập trung, dự kiến hoạt động trong năm 2025.

4.2. Ngoài ra, Sở Tài nguyên và Môi trường xin báo cáo thêm về tiến độ 02 dự án đóng cửa xử lý các bãi rác ô nhiễm trên địa bàn tỉnh như sau:

Dự án Đóng cửa, xử lý ô nhiễm môi trường các bãi rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh An Giang (xử lý 25 bãi rác ô nhiễm môi trường) và Dự án Đóng cửa, xử lý ô nhiễm môi trường các bãi rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh An Giang - giai đoạn 2 (gồm 02 bãi rác: thị trấn Núi Sập và thị trấn Chợ Mới) đến nay UBND tỉnh đã cho chủ trương dừng thực hiện 02 Dự án này và giao Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, đề xuất phương án xử lý phù hợp theo Thông báo số 160/TB-VPUBND ngày 24/4/2023.

Sở Tài nguyên và Môi trường xin báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Giám đốc;
- Các phòng, đơn vị;
- Lưu: VT, KHTC.

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Việt Trí